
Skólaráð Holtaskóla 

1. fundur skólaárið 2018 - 2019, fimmtudaginn 11. október kl. 12:00 

Mættir:  Rúnar Ingi Hannah, fulltrúi foreldra, Anna Þrúður Auðunsdóttir fulltrúi 

nemenda, Thelma Björk Jóhannesdóttir fulltrúi kennara, Karólína Björg 

Óskarsdóttir fulltrúi starfsmanna, Elínborg Herbertsdóttir fulltrúi kennara, Sonja 

Steina Guðmundsdóttir fulltrúi nemenda,  Unnar S. Sigurðsson fulltrúi stjórnenda 

og Helga Hildur Snorradóttir skólastjóri. 

• Farið yfir ýmsa þætti í skólastarfinu, s.s. upphaf skólaárs, nýtt starfsfólk, ný 

húsgögn á unglingastigi, Skólapúlsinn, stækkun Eikarinnar, Sjálfsmat 

Holtaskóla, sjálfsskömmtun í matsal, Gryfjuna á unglingastigi, námsgögn, 

samræmt skjal um skólasóknarvanda. 

• Umræða um starfsáætlun Holtaskóla.  Áætlunin samþykkt.  

 

Önnur mál: 

 Edda Karlsdóttir ræddi um símanotkun á unglingastigi og að hún komi í veg  

 fyrir eðlileg félagsleg samskipti. 

 Nemendur voru ánægðir með fyrirlestra 78 samtakanna og fyrirlestur Þorgríms 

 Þráinssonar um lífssýn og markmiðssetningu. 

   

  

 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið, HHS 

  

 


